

# ไม่เอาโรงบำบัดน้ำเสียในสวน

## ● ชาวบ้านขอบึงหนองบอนอยู่สภาพเดิม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำเตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย บึงหนองบอน โดยใช้พื้นที่บริเวณบึงหนองบอน ซึ่งเป็นพื้นที่แก้มลิง และปัจจุบันเป็นส่วนสาธารณะตั้งอยู่ในพื้นที่เขตประเวศนั้น มีประชาชนในกรมกลุ่มคนรักสุขภาพบึงหนองบอนและกลุ่มบึงหนองบอน ได้คัดค้านโครงการดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าบึงหนองบอนปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่ประชาชนใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นจำนวนมาก อีกทั้งพื้นที่สวนทั้งหมด เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ เหลือพื้นที่บนดินที่ประชาชนใช้สอย พักผ่อนในปัจจุบันเพียง 60 ไร่ ซึ่งการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียในบริเวณนี้ไม่มีความเหมาะสมและจะทำให้ประชาชนที่มาพักผ่อนได้รับผลกระทบ

น.ส.ลาวัลย์ เอี่ยมสุพรรณ ตัวแทน

ประชาชนที่ร่วมคัดค้านโครงการ กล่าวว่า บึงหนองบอนเป็นแก้มลิง ตามแนวพระราชดำริ และเป็นสวนสาธารณะที่เหลือเพียงไม่กี่แห่งในพื้นที่บริเวณนี้ การก่อสร้างโครงการของ กทม. จะทำให้เกิดผลกระทบทั้งระหว่างก่อสร้างและในระยะยาว เพราะพื้นที่จอร์จจะหายไปและการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียยังมีสารพิษโลหะหนัก มีมลพิษทำให้สวนไม่เหมาะสมที่จะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจต่อไป ดนเห็นว่าเป็นที่ที่ใช้ก่อสร้างในบริเวณเดียวกันที่อื่นที่เป็นที่ดินแปลงใหญ่ที่ กทม. จะลงทุนจัดซื้อและก่อสร้างโรงบำบัดมูลค่าหลายพันล้านบาทโดยไม่กระทบต่อชาวบ้าน ที่ปัจจุบันในบริเวณนี้ก็เหลือสวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งพักผ่อนของครอบครัวไม่กี่แห่ง อีกทั้งการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียที่บึงหนองบอนยังอยู่ในพื้นที่ที่ห่างจาก

คลองที่จะลำเลียงน้ำออกไป ลักษณะของพื้นที่ก็จำกัดเป็นที่แคบและยาวไม่เป็นรูปเรขาคณิตที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงงานบำบัด ปัจจุบันการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสียของ กทม. สร้างเป็นแบบใต้ดินทั้งโครงการที่บางซื่อ และที่โรงบำบัดน้ำเสียธนบุรี การใช้พื้นที่บึงหนองบอนเพื่อก่อสร้างโดยใช้ที่บนดิน 6.8 ไร่ และได้ดิน 21.8 ไร่เกินตามแบบจะบำบัดน้ำเสียได้เพียง 135,000 ลบ.ม.ต่อวัน ซึ่งหากจะก่อสร้างเป็นใต้ดินทั้งหมดเพื่อไม่ให้กระทบกับสวนด้านบนกำลังการบำบัดก็จะยิ่งน้อยลงไปอีก ดังนั้นจึงไม่มีความเหมาะสมที่ดำเนินการที่นี้ควรไปหาพื้นที่อื่นที่เหมาะสมกว่าโดยกลุ่มประชาชนจะเดินหน้าคัดค้านต่อไปและขณะนี้ได้ตั้งแคมเปญรณรงค์ในเว็บไซต์ Change.org เพื่อให้ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการร่วมลงชื่อและจะเสนอให้ผู้บริหาร กทม. ทบทวนโครงการดังกล่าวต่อไป.